

งานปลูกพฤษภา หน้าแฝก

ผ่านไปแล้ว “วันดีๆ กับโรตารีที่หนองโนนตาย” มีสมาชิกโรตารีทั่วประเทศ ชาวบ้าน หน่วยงานในพื้นที่และจากจังหวัดสกลนคร ประมาณ 400 คน มาร่วมกัน ปลูกหญ้าแฝก 4 หมื่นต้น และต้นไม้อีกกว่า 100 ต้น โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด สกลนคร ท่านสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับและ อติตประธานโรตารีสากลพิชัย รัตตกุล ซึ่งเป็นประธานโครงการได้กล่าวถึงความ เป็นมาของโครงการ และในตอนหนึ่งท่านได้กล่าวว่า “ใครจะไปคิดถึงว่าวันหนึ่งเรา จะมีโอกาสมาร่วมแสดงความรักต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และการที่พวกเรามาตากแดดตากลมเพื่อจะมาปลูกหญ้าแฝกในวันนี้ ก็เป็นนโยบาย ของพระองค์ท่าน แก้มลิงนี่ก็เป็นหนึ่งในหลายร้อยหลายพันโครงการที่พระองค์ท่าน ได้ทำ วันนี้เรามาแสดงออกถึงความรักอย่างเป็นรูปธรรม ผมอายุ 93 แล้ว แต่ผมก็ จะลงไปปักหญ้าแฝก เพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าการปักหญ้าแฝกนั้นมีความหมาย ว่าเราได้มอบหัวใจของเรา แต่พระองค์ท่าน พระองค์ท่านสถิตย์อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ เราไม่ทราบ แต่ผมเชื่อว่าคงจะมีอะไรบางอย่างทำให้พระองค์ท่านเห็นและเข้าใจ”



“เราหวังว่าตรงด้านนั้น (พื้นที่ 12 ไร่) จะเต็มไปด้วยต้นไม้ซึ่งเราได้เชิญ คุณจรัส พัฒน์จร (สโมสรรโรตารีพังงา) ผู้สำเร็จทางด้านพุทธศาสตร์จากภาคใต้ ขึ้นมาให้การแนะนำเราว่าควรทำอะไร เพราะฉะนั้น ในอนาคตอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่คนจะมาเที่ยวดู จะ เป็นการเพิ่มรายได้ให้พี่น้องชาวหนองโนนตาย”



“เราต้องใช้เงินจำนวนมาก เราไม่ได้ไปไถเงินใครที่ไหน สมาชิกโรตารีบริจาคเงินคนละเล็กคนละน้อย แต่ผู้ที่รับผิดชอบหาเงิน มากที่สุดคือคุณสุชาติดา อธิธิจารุกุล สิ่งที่น่าประทับใจคือ คุณ เศรษฐา ศิระฉายา ศิลปินแห่งชาติ ได้ขอมีส่วนร่วมเล็กน้อยในการที่ จะมาสร้างแก้มลิงและศาลา 9 เหลี่ยม โดยช่วยจัดคอนเสิร์ตหาทุน The Lake of Love เราจะตั้งชื่อศาลานี้ว่าศาลากาญจนะเพราะว่าเป็น ความกรุณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้แก่พี่น้องชาวไทย”

หลังจากนั้นท่านพิชัยได้มอบของที่ระลึกให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมอบของขวัญให้แก่ผู้ที่ยช่วยเหลือในโครงการอย่าง มาก ได้แก่ คุณสุชาติดา อธิธิจารุกุล (สโมสรรโรตารีกรุงเทพฯวิภาวดี) ซึ่งช่วยในการหาทุนจำนวนมากให้แก่โครงการ, คุณวิชัย มณีวีชรเกียรติ (สโมสรรโรตารีสมุทรปราการ) หัวหน้าคณะทำงานที่ดูแลงานทุกส่วนรวมทั้งการเงิน และคุณนิวัต บุญยสิริวงษ์ (สโมสรรโรตารีสกลนคร) ผู้ประสานงานในพื้นที่ ซึ่งขับรถไปกลับสกลนคร-หนองโนนตายเกินหนึ่งร้อยเที่ยวแล้ว



หลังจากกิจกรรม “ปลูกพฤษภา หล้าแฝก” แล้ว ได้ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน คือ ข้าวเหนียว ส้มตำ ไก่ทอด ปลาทอด ที่ชาวบ้านและสมาชิกโรตารีสกลนครจัดเตรียมไว้ให้ มีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนบ้านโพงาม สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการมอบจักรยาน ใช้แล้วจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีกรุงเทพสุวิวงศ์และกรุงเทพฯ คลองเตยจำนวน 60 คันให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้ แต่ละภาคโรตารียังได้จัดกิจกรรมบริการ ชุมชน โดยสมาชิกโรตารีภาค 3360 จัดทำแว่นสายตาให้แก่ชาวบ้าน 150 คน, ภาค 3350 แจก ถูงผ้ารักษาโลก, ภาค 3340 มอบจักรยานใช้แล้วจำนวน 30 คันให้นักเรียน และภาค 3330 แจก เสื้อยืดจำนวน 300 ตัว



การก่อสร้างและการปรับภูมิทัศน์

โครงการก่อสร้างและการขุดลอกแก้มลิงยังไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งจะต้องมีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สวนสาธารณะ 12 ไร่ และปลูกหญ้าแฝกตามแนวคันดินรอบแก้มลิงเพิ่มเติมซึ่งทีมงานจะได้นำเสนอความคืบหน้าเป็นระยะต่อไป

